

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
ที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว

คณะสหเวชศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นางสาววรรณวิไล ขาวขำ	นักทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ	
2	นางจินตนา แก้วแดง	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
3	นางสาวพิชยา เทียนเทศ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
4	นางสาวกัญญาณัฐ ไฉดิลก	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
5	นายชานนท์ ทิมรอด	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
6	นางสาวกัลยารัตน์ นิลวรรณ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
7	นางวลัยพร กลับใจ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
8	นางสาวศิริรัตน์ ศรีประวิขกร	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
9	นางสาวศุภาวรรณ แก้วตา	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
10	นางสาวหนึ่งฤทัย พูลทรัพย์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
11	นายอนุรักษ์ เชื้อมั่ง	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	
12	นายนันท์วัฒน์ โขษา	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	
13	นางบุปผา อาชนะจันท์	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
14	นางสาวเบญจา นรพงษ์	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
15	นายสมชีพ โกเมน	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
16	นายสมโภชน์ ประจันท์	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
17	นางสาวมัตติกา ฟุ้งกระจาย	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
18	นางจริญญา ยงยิ่งศักดิ์ถาวร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
19	นางพัทธราภรณ์ สุระเสียง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
20	นางจริญญา ภาชิต	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
21	นางสาวชญาณี วงศ์เจริญ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
22	นางสาวชนากานต์ แดงด้วง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
23	นางสาวลัดดา วันมี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
24	นางสาววาสนา สิริรินทร์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
25	นายภูวรินทร์ นามแดง	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
26	นางสมฤดี หาญมานพ	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	
27	นายสิริวิชัย ทองพูน	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	
28	นางสาวสุธีรา ใจดี	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	
29	นางสาวเนรัญชรา อ่อนโพธิ์เอน	นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ	
30	นายปรมะ พงศ์ธนสวัสดิ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
31	นางสาวภาราดา บุรณะสมบัติ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
32	นางสาวมณฑา รุ่งเจริญ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
33	นายธนภัทร โทอุตทา	นักวิทยาศาสตร์การกีฬาปฏิบัติการ	
34	นางกาญจนา ยิ้มพงษ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
35	นายธนาวัตร์ แซ่เล่า	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
36	นางกัญยารัตน์ อินแผลง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
37	นางรมิดา ยิ้มแย้ม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
38	นางสาวมยุรี เอี่ยมไธสงค์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
39	นางสาวศิริพร สวัสดิ์ผล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
40	นายธัชชนนท์ ชันทอง	นักวิชาการศึกษา	
41	นางสาวปณีนันท์ อนุรักษมนตรี	นักวิชาการศึกษา	
42	นางสาวกัญชกัญญ์ จิตร์โกชน	นักวิชาการศึกษา	
43	นางสาว เบ็ญจวรรณ โพธิ์สุวรรณ	นักวิชาการศึกษา	
44	นางสาวพิกุลแก้ว ควรดี	นักวิชาการศึกษา	
45	นางสาวอรณิชา ม่วงโพธิ์	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	
46	ว่าที่ร้อยตรีหญิงดลฤทัย แก้วพวง	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	
47	นางสาวศิริพร ชายเพชร	นักวิชาการเงินและบัญชี	
48	นางสาวลัดดาวรรณ พะละ	นักวิชาการเงินและบัญชี	
49	นางสาวเมธาวิ แก้วสมเด็จ	นักวิชาการพัสดุ	
50	นางสาววิภาวรรณ ชวรางพงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
51	นางสาววิจิธา ผึ้งถนอม	นักวิทยาศาสตร์การกีฬา	